

VIỆT-NAM ĐỘC-LẬP

Di quan truyền truyền Việt-Minh Cao-Bảo-Lạng

NĂM QUÂN CHÚNG

LÀ

NĂM SỰ THẮNG LỢI

Quân chúng là cơ sở của cách mệnh. Lực lượng của c.m. là quân chúng. Chúng ta làm c.m. quân chúng đi với chúng ta, cùng chúng ta làm. Tất cả chúng ta thống nhất chúng ta với quân chúng hay quân chúng với chúng ta thì chúng ta bại. Vậy, muốn thắng lợi chúng ta phải nắm lấy quân chúng.

Nắm quân chúng là truyền-truyền, tổ chức, lãnh đạo quân chúng, là phát huy tất cả lực lượng của quân chúng để tiến hành cách c.m. Trung tâm công tác chúng ta là địa; và địa cũng là điều khó khăn nhất trong công tác chúng ta.

Trong thời kỳ phong trào vừa qua nếu đứng về bề ngoài mà xét, thì ai lại chẳng nói chúng ta đã nắm được quân chúng. Chúng ta tổ chức đại bộ phận dân chúng, có nơi toàn bộ dân chúng trong vùng chúng ta hoạt động. Hướng ứng theo lời hô hào của chúng ta, dân chúng nhiệt liệt, người giúp tiền, kẻ giúp sức, tham gia vào công cuộc c.m. Khắp mọi nơi, những cuộc mít-tinh hoan lạc biểu thị lực lượng của chúng ta, lực lượng của c.m.

Nhưng đứng về bên trong mà xét, đứng về sự thực mà xét thì tuy rằng chúng ta đã

tổ chức được số đông quân chúng, chúng ta chưa nắm hẳn quân chúng ấy, và cuộc khủng bố của đế quốc vừa qua chúng ta đã điều ấy. Cuộc khủng bố vừa qua chúng ta chứng tỏ rằng tuy rằng chúng ta chưa được số đông quân chúng, quân chúng ấy chưa mấy phần giác ngộ, mấy phần quyết tâm, chưa sống chết hẳn với c.m. Phong trào đi thủ, hội ta có nói tạm thời tan rã hay lung lay, chính là vì đó. Đó là một bài học quý hóa cho chúng ta. Nếu không có cuộc khủng bố này, chúng ta đã tưởng rằng chúng ta đã đủ sức, chúng ta lại càng đi vào con đường sai lầm là kinh thị kẻ thù, và do đó chúng ta đã thất bại trong cuộc tranh đấu quyết liệt. Trái lại, cuộc khủng bố vừa qua đã dạy cho chúng ta phải tổ chức quân chúng một cách khác hẳn hơn, phải chú trọng chất lượng hơn số lượng, phải hết sức huấn luyện, quân chúng làm cho quân chúng giác ngộ với và quyết tâm sống chết với đế quốc.

Bước đến thời kỳ quyết liệt, cán bộ chúng ta phải nhớ bài học này.

Cơ hội chúng ta sắp đến!
Chúng ta mau mau chuẩn bị!

TIN TRONG NƯỚC

1) Trong tình hình chính trị ở nước ta ngày nay có một việc rất quan trọng, chúng ta phải đặc biệt chú ý là sự xung đột giữa Nhật và Tây.

Lúc này sự xung đột giữa Nhật và Tây có thể đưa đến một cuộc chuyển biến to tát. Sự thắng lợi của quân Anh-Mỹ ở Pháp sẽ đưa đến sự sụp đổ của chính phủ Pétain. Sự chuyển biến này có thể xảy ra rất nhanh chóng. Vì thế nên, Tây Nhật ở Đông-Dương không thể không quan tâm đến việc ấy và dự bị cách đối phó lẫn nhau. Nếu chính phủ Pétain ở Pháp đổ, thì chính phủ Đờ-Cu bên này không thể đứng vững, thế nào cũng bị Nhật lật đổ. Tây có biết điều này không? Có lẽ là biết và nhìn như chúng ta cũng chuẩn bị chống lại, nhưng chẳng làm sao nổi. Một vụ Lạng Sơn thứ hai có thể xảy ra ở nhiều nơi và sẽ đem lại cho ta có hội tốt.

2) Người trung châu lên s'ình và chúng quanh tỉnh vừa rồi bị Tây áp bức một cách rất ghê tởm cho họ.

Tây bắt buộc nhân dân vùng ấy muốn vào rừng lấy củ phải xin về, nhưng chúng thì phát cho người quê quán chỗ ấy mà thôi. Người trung châu lên trú ngụ ở đó không thể xin về được. Thế là đám người không vào rừng lấy củ quốc mà lại nghèo nàn không tiền mua thành không biết làm thế nào mà qua ngày tháng. Khôn thật!

TIN THẾ GIỚI

Âu-châu: Hồng quân tiến công ngay càng mạnh. Có tin Hit-le bị ám sát lần thứ hai. Anh-Mỹ đổ bộ vào miền nam Pháp. A-châu: Nhật nguy ngập ở Hoa-Bắc.

1) Mặt trận Nga - Hồng quân tiến mạnh và nhanh khắp ba mặt: bắc, trung ương và nam. Mặt bắc tiến vào Đông-Phổ-lô-ski. Mặt trung tiến đến biên giới Ba-lan-Đức. Mặt nam tiến qua Hung-Tiệp để tiến vào Đức hay bao vây và tiêu diệt đạo quân Đức ở mặt nam. Quân Đức ở mặt trận Nga dần dần tỏ ra hiện tượng tan rã. Để thoát khỏi cái chết, quân Đức càng ngày càng đông đảo hàng Hồng-Quân.

Nội bộ Đức nguy ngập hơn trước. Có tin nói rằng Hit-le bị ám sát lần thứ 2, nhưng lại may thoát khỏi. Chuyện này hình như anh chàng buộc phải từ chức vì chưa được tin đích xác, nên tin này phải đăng ở Đ'Pháp - Hôm 15 tháng 8 tây.

Sau mấy ngày dùng hàng trăm phi cơ bắn phá xuống các pháo đài, chiến lũy và các thành phố giao thông, quân Anh-Mỹ đổ bộ lên miền nam Pháp, suốt dọc bờ biển rộng 150 từ thành Ni-Sơ (Nice) đến Mân-sây-yô (Marseille). Mấy ngày sau liền chiếm được 4 hải cảng là: Toulon, Béc-mô (Bormes) Xanh Tô-rô-pê, và Can-nô, quân Đức không cự không lại.

Hiện giờ quân Anh-Mỹ đang tiếp tục bay các thành và tiến vào nội địa.

Đ' Tàu - Cuộc chiến tranh Trung-Nhật bước tới một giai đoạn, khác trước, có thể đem đến những chuyển biến to tát. Một mặt bọn phát xít Nc sau khi điều động đại quân Mãn-Châu về phía Nam để tiến công Trường-Sa, Hải-Hàng và uy hiếp Quê-Lâm, cả tỉnh Quảng Tây và

ĐI TỚI KỶ LUẬT QUÂN SỰ

Tuyệt đối phục tùng Kỷ luật là điều kiện cần thiết cho sự thắng lợi.

Kỷ luật là phép tắc của đoàn thể. Không có kỷ luật là không có đoàn thể. Không có c.m. Điều ấy rất là dễ hiểu. Nếu ai muốn làm sao thì làm, thì tự ý mình, không theo ý Kiến số đông, mệnh lệnh của cấp trên, nghị quyết của hội nghị, thì 2 chữ đoàn thể không còn có ý nghĩa gì nữa. Phục tùng Kỷ luật là bổ ý Kiến riêng của mình để theo ý Kiến số đông, theo mệnh lệnh của cấp trên, theo nghị quyết của đoàn thể, hết sức theo để làm cho đúng, cho nhanh. Ai nấy trong đoàn thể có phục tùng kỷ luật như thế thì đoàn thể mới tiến bộ nhanh chóng được. Chúng ta thường nói: lực lượng của chúng ta ở trong sự đoàn kết. Sự đoàn kết chính là do chỗ phục tùng kỷ luật. Ai nấy đều phục tùng kỷ luật thì trăm người như một, nghìn vạn người như một, ý chí thống nhất, hành động thống nhất, việc gì làm, sao lại không được.

Nhất ta có câu tục ngữ: Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Chỉ thuận vợ thuận chồng mà tát bể đông cũng cạn, huống gì 25 triệu đồng bào ta chụm, này thuận với nhau, đó. Kết chặt chẽ với nhau thì đế quốc làm sao mà khỏi chết.

Kỷ luật cần thiết đến như thế, vì vậy chúng ta phải hết sức tranh thủ xây dựng hành động có tính chất phục tùng như hành động cá nhân, chủ nghĩa, địa phương, chủ nghĩa bay lá hành động biệt phái. Có nhân chủ nghĩa là chỉ theo ý Kiến mình. Địa phương chủ nghĩa là chỉ trong địa phương mình không kể đến địa phương khác, không đứng về quyền lợi chung của toàn thể, của toàn quốc. Biệt phái là gây bè phái, phá hoại sự đoàn kết, phá hoại công tác chung. Tinh thần và công tác chúng ta khẩn trương chúng nào thì kỷ luật của chúng ta càng phải nghiêm. Khắc chúng này để đi tới kỷ luật quân sự.

Quảng-Đông

Một khách thì để bắt lính quân sau khi phối hợp với quân Mông-Cô tiến quân vào Nhật-Ha và Mãn-Châu, đều đều cũng phát động du kích làm cho quân Nhật rất rối ròi. Sự thắng lợi của đội bắt lính quân Mông-Cô ở Hoa-Bắc sẽ bắt buộc quân Nhật ở phía Nam rút về để đối phó và có lẽ do đó sẽ giúp quân Tây phản công lấy lại Trường-Sa, Hải-Hàng.

Vườn-Văn

Gọi đồng bào tham gia cứu nước!

Hơn hai mươi triệu đồng bào ta phân rải khắp các miền nhà. Dù bị miền tướng quân Pháp Nhật chiếm trung lịch sử để lâu xa Việt-Nam tên tuổi năm châu hội. Dân tộc anh hùng bốn bể ca. Là muốn thành công không tưởng tượng. Đồng bào ơi! Kịp giây tham gia.